

ภาวะตลาดเงินบาท : เปิด 32.83/84 จับตามลประชุม ECB คาดกรอบวันนี้ 32.75-32.90

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (21 ก.ค. 2564)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้า อยู่ที่ 32.83/84 บาท/ดอลลาร์ จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 32.82 บาท/ดอลลาร์

วันนี้ตลาดยังไม่มีปัจจัยชี้เข้าใหม่ ส่วนข้อมูลเศรษฐกิจที่จะออกมามีวันนี้ คือดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนก.ค. ของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะไม่ส่งผลต่อตลาดมากนัก

"วันนี้คาดว่าจะยังมีปัจจัยใหม่เข้ามา เงินบาทน่าจะยังวิ่งในกรอบ คงนิ่งๆ เหมือนเมื่อวาน โดยตลาดรอดูผลการประชุมของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในวันพรุ่งนี้ และการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในสัปดาห์หน้า" นักบริหารเงินระบุ

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 32.75-32.90 บาท/ดอลลาร์

THAI BAHT FIX 3M (20 ก.ค.) อยู่ที่ระดับ 0.25203% ส่วน THAI BAHT FIX 6M อยู่ที่ระดับ 0.26771%

* ปัจจัยสำคัญ

- เงินเยนอยู่ที่ระดับ 109.97/98 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 109.42 เยน/ดอลลาร์
- เงินยูโรอยู่ที่ระดับ 1.1777/1778 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.1799 ดอลลาร์/ยูโร
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.อยู่ที่ระดับ 32.830 บาท/ดอลลาร์
- ยอดผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ในประเทศยังทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง ล่าสุดเช้านี้ ศบค.รายงานว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 13,002 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 108 ราย ทำให้ประเทศไทยมีผู้ป่วยสะสมตั้งแต่การระบาดรอบเม.ย.64 จนถึงปัจจุบันแตะ 4.1 แสนรายแล้ว
- สกปรกเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า เนื่องจากนักลงทุนยังคงเดินหน้าซื้อดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัย ท่ามกลางการแพร่ระบาดทั่วโลกของไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะไวรัสสายพันธุ์เดลตา
- สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ (20 ก.ค.) เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลตาที่แพร่ระบาดทั่วโลกทำให้นักลงทุนเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม สัญญาทองคำขยับขึ้นเพียงเล็กน้อย เนื่องจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเป็นปัจจัยกดดันตลาด
- กระทรวงพาณิชย์สหรัฐ ระบุว่า ตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้านพุ่งขึ้น 6.3% ในเดือนมิ.ย. สู่ระดับ 1.643 ล้านยูนิต สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 1.590 ล้านยูนิต โดยได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์ในตลาด แม้ว่าราคาไม้ ซึ่งเป็นวัสดุก่อสร้างที่สำคัญในการสร้างบ้าน ยังคงปรับตัวขึ้นก็ตาม

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

- รัฐบาลอังกฤษ ตัดสินใจยกเลิกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แล้ว แม้จำนวนผู้ติดเชื้อยังคงพุ่งขึ้นก็ตาม ขณะที่ทั่วโลกกำลังจับตาการดำเนินการของรัฐบาลอังกฤษ เนื่องจากอาจจะเป็นการปูทางให้ประชาชนกลับไปใช้ชีวิตตามปกติ หรืออาจจะกลายเป็นการเตือนให้เห็นว่าประเทศที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในอัตราสูงยังคงเผชิญปัญหาการแพร่ระบาดต่อไปอีกนาน

- นักลงทุนจับข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯในสัปดาห์นี้ ได้แก่ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์, ดัชนีกิจกรรมเศรษฐกิจทั่วประเทศเดือนมิ.ย. จากเฟดชิคาโก, ยอดขายบ้านมือสองเดือนมิ.ย., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นต้นเดือนก.ค.จากมาร์กิต และดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นเดือนก.ค.จากมาร์กิต

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้